



ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ ๑  
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮองกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปสู่นักศึกษาและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จึงกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

๑. ไม่อนุมัติ/อนุญาตให้บุคลากรหรือนักศึกษาเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศ หรือเขตการปกครองตามรายชื่อข้างต้น ที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงดังกล่าวก่อนวันประกาศนี้ ให้บุคลากรหรือนักศึกษางดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๓. บุคลากรหรือนักศึกษา ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ว่าจะเป็กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้ใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อย ๆ สังเกตอาการตนเอง ควรงดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และให้หยุดงาน ๑๔ วัน (หากได้รับอนุมัติให้ไปด้วยภารกิจหน่วยงานไม่ถึงเป็นวันลา แต่หากไปด้วยภารกิจส่วนตัวให้ถือเป็นลาิจ) และให้รายงานอุณหภูมิและอาการในระบบทางเดินหายใจทุกวัน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนครบ ๑๔ วันหลังเดินทางกลับ หลังครบ ๑๔ วัน ถ้าไม่มีอาการผิดปกติสามารถกลับมาทำงานได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๓.๒ หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการตรวจรักษาทันที โดยไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลศิริราชหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเทียบเท่าโรงพยาบาลศิริราช แล้วรายงานผลการตรวจต่อผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อรองคณบดีที่กำกับดูแล และให้รองคณบดีรายงานต่อคณบดี หากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากร/นักศึกษา หยุดปฏิบัติงาน/การเข้าชั้นเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการนั้นตามแต่กรณี

๔. งด หรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศ มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

อนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติ ตามประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์